
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง  ครั้งท่ีหนึ่ง ประจ าปีพุทธศักราช  ๒๕61 

วันศุกร์ที ่ 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕62  เวลา ๑๐.๐๐  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 

............................................................................................................      

รายช่ือสมาชิกสภาฯผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน    ๑2   คน     

ที ่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นางสาวเอกจิตรา นวมอารีย์ รองประธานสภาฯ  
๒. นายเจริญ แย้มประเสริฐ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑  
3. นายชัยสิทธิ์    จังโส สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑  
4. นายธีรเดช ฉิมวัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒  
5. นางสมคิด    ข าเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓  
6. นางสาวประทุม   พูลเกษม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕  
7. นายชาคริต   ศิลปะระสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖  
8. นายประยูร ยงดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  
9. นายสมคิด    วงศ์แก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗  

๑0. นายไฉน ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘  
๑1. นายนภดล    พูลเกษม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙  
๑2. นางสาวสุภดา    จ าเล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙  

  

รายช่ือผู้ลาการประชุม / ขาดการประชุม           จ านวน  5  คน    
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายมานพ   บุญสอง ประธานสภาฯ ลาป่วย 
2. นายจ าลอง   แสวงกิจ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ ลากิจ 
3. นายอ านวย หมีป่า       สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ลากิจ 
4. นางสาวประทุม พูลเกษม       สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ลากิจ 
5. นายสมคิด วงศ์แก้ว       สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ขาดประชุม 
 

 รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน  6  คน   
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. นายพัฒนา พระเดโช นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  
๒. นายชาญ เกตุมณี รองนายกฯ  
๓. นายบุญพา ลักษณะโต รองนายกฯ  
๔. นางบุษบา จังพานิช เลขานุการนายกฯ  
 ๕ นายองอาจ ดิษฐาอภิชน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล เลขานุการสภา 
๖. นายสุชาติ   ถาถ้วย ผู้อ านวยการกองช่าง  
     

 
 

เปิดประชุม /  
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เปิดประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพลพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ         
นายองอาจ ดิษฐาอภิชน ได้กล่าวเรียนเชิญรองประธานสภาฯ นางสาวเอกจิตรา         
นวมอารีย์ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริการ
ส่วนต าบลท่าชุมพล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕62 

รองประธานสภาฯ เรียนท่านนายกฯ  ท่านรองนายกฯ ทั้ง ๒ ท่าน เลขานุการนายกฯ และท่านสมาชิกสภาฯ 
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์)ผู้ทรงเกียรติทีเ่คารพทุกท่าน  ขณะนี้ได้ถึงเวลา การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครัง้ที่  

 ๑/๒๕62 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  ดิฉันขอเข้าระเบียบ
วาระการประชุมคะ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

รองประธานสภาฯ - เรื่องท่ีรองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ส าหรับในวันนี้เรื่องท่ี 1 เนื่องจากนายมานพ  
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์) บุญสอง ได้ส่งหนังสือขออนุญาตลาป่วยกับนายอ าเภอโพธาราม ดังเอกสารที่ รบ 

0023.13/690ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง ขออนุญาตลาป่วย อ้างถึง 
หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล ที่ รบ(สภาอบต.) 74701/6 ลงวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2562 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล โดยประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าชุมพลรายงานว่า นายมานพ บุญสอง ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าชุมพลขออนุญาตลาป่วย เพ่ือรักษาตัว เนื่องจากได้เข้ารับการผ่าตัด
ต้อกระจกตาซ้าย จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2562 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ รายละเอียด
ตามเอกสารอ้างถึงนั้น อ าเภอโพธารามพิจารณาแล้วอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น พ.ศ .2547 ข้อ 20(2) อนุญาตให้นายมานพ  บุญสอง ต าแหน่ ง 
ประธานสภาองค์กรบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล ลาป่วยได้ตามที่ขอ เรื่องที่ 2 เรื่องการ
เพ่ิมเติมระเบียบวาระท่ี 3.4 เรื่อง การขออนุมัติยกเลิกโครงการ  

 

 ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยวิสามัญ สมัยที ่4  ครั้งที่ 1/2561  วันที่  

14  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕61  
รองประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561   
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์)วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62 บัดนี้เลขานุการสภาฯ และคณะกรรมการตรวจรายงาน 

การประชุมได้จัดท าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และส่งให้สมาชิกก่อนเข้าประชุมล่วงหน้า 3 วัน  
สมาชิกท่านใดเห็นว่ามีข้อบกพร่องสมควรจะด าเนินการแก้ไขขอให้ท่านสมาชิกได้ยกมือ
เพ่ือขออภิปรายด าเนินการแก้ไขได้ในช่วงนี้เรียนเชิญคะ 
- เมื่อไมม่ีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ  ล าดับต่อไปดิฉันจะขอมติที่ประชุมสภาฯ คะ 
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 
1/2561   เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61  กรุณายกมือคะ   

 
 
 

มติที่ประชุมสภาฯ /  
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มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2561      
วันที่  14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 
เห็นชอบ   ๑2 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
งดออกเสียง   - เสียง 
ลาป่วย   1 ท่าน (นายมานพ บุญสอง ประธานสภาฯ) 
ลากิจ   3   ท่าน (นายจ าลอง แสวงกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 4) 
          (นายอ านวย หมีป่า ส.อบต. หมู่ที่ 5)  

      (นางสาวประทุม พูลเกษม ส.อบต. หมู่ที่ 5) 
ขาดประชุม   1 ท่าน (นายสมคิด วงศ์แก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 7) 
           

 

รองประธานสภาฯ มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์) 1/2561 วันที่  14  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 จ านวน  12 ท่าน  ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออก

เสียง  ไม่มี  ลาป่วย 1 ท่าน คือ นายมานพ บุญสอง ลากิจ 3 ท่าน คือ นายจ าลอง แสวง
กิจ ส.อบต. หมู่ที่ 4 นายอ านวย หมีป่า ส.อบต. หมู่ที่ 5 และนางสาวประทุม  พูลเกษม 
ขาดประชุม 1 ท่าน คือ นายสมคิด  วงศ์แก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 7 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติเสนอเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 ระเบียบวาระท่ี ๓.1      การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 การก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญ 
                             ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 และระยะเวลาของสมัยประชุมประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ.  
    ๒๕๖3 

รองประธานสภาฯ          - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดคะ 
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์) 
เลขานุการสภาฯ          - การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 การก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญ 
(นายองอาจ  ดิษฐาอภิชน)    ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 และระยะเวลาของสมัยประชุมประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ.    

๒๕๖3 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ข้อ 1 มาตราที่ ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
ก าหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสภาสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะก าหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และความในวรรคสี่มาตราเดียวกันก าหนดว่าสมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ ข้อ 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้อ ๒๑ ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดว่า 
การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี
ถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีครับ  

รองประธานสภาฯ        ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการก าหนดสมัยประชุม กฏระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์) ในการก าหนดวันประชุม เลขานุการสภาฯได้อ่านให้สมาชิกได้ประกอบการพิจารณาแล้ว

ล าดับต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอว่าในปี 2562 ควรมีการประชุมได้ก่ีสมัย เรียนเชิญคะ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 /  
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สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 - เรียนท่านรองประธานสภาฯ ที่เคารพ ผม นายชาคริต  ศิลประสิทธิ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 6 
(นายชาคริต ศิลประสิทธ์ิ)  ขอเสนอให้มีการประชุม  ๔ สมัย ครับ 
รองประธานสภาฯ - ขอสมาชิกรับรองสองท่านคะ  
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์) 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 - เรียนท่านรองประธานสภาฯ ที่เคารพ ผม นายไฉน  ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. 
(นายไฉน  ศรีสวสัดิ์)   หมู่ที ่8 ขอรับรองครับ                                                                                
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1 - เรียนท่านรองประธานสภาฯ ที่เคารพ ผม นายชัยสิทธ์ จังโส สมาชิกสภา อบต.            
(นายชัยสิทธิ ์จังโส)       หมู่ที ่1 ขอรับรองครับ 
รองประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอจ านวนสมัยประชุมเป็นอย่างอ่ืน อีกหรือไม่ ถ้ามีเชิญคะ 
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์)- เมือ่ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ ดิฉันขอสรุปมติที่ประชุมฯคะสมาชิกท่านใด 

เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุม ๔ สมัยตามที่ ส.อบต. ชาคริต ศิลประสิทธิ์ เสนอ กรุณา
ยกมือคะ  

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุม ๔ สมัย  
เห็นชอบ   ๑2 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
งดออกเสียง   - เสียง 
ลาป่วย   1 ท่าน (นายมานพ บุญสอง ประธานสภาฯ) 
ลากิจ   3   ท่าน (นายจ าลอง แสวงกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 4) 
          (นายอ านวย หมีป่า ส.อบต. หมู่ที่ 5)  

      (นางสาวประทุม พูลเกษม ส.อบต. หมู่ที่ 5) 
ขาดประชุม   1 ท่าน (นายสมคิด วงศ์แก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 7) 
 

 

รองประธานสภาฯ - มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุม ๔ สมัย จ านวน  ๑2 ท่าน  งดออก 
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์) เสียง ไม่มี ลาป่วย 1 ท่าน คือ นายมานพ บุญสอง ลากิจ 3 ท่าน คือ นายจ าลอง แสวง

กิจ ส.อบต. หมู่ที่ 4 นายอ านวย หมีป่า ส.อบต. หมู่ที่ 5 และนางสาวประทุม  พูลเกษม 
ขาดประชุม 1 ท่าน คือ นายสมคิด  วงศ์แก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 7 

 - เมื่อได้ก าหนดสมัยประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือ ๔ สมัย ต่อไปสภาจะต้องมีมติก าหนด
เดือนและระยะเวลาของการประชุมแต่ละเดือนไว้ด้วย ส าหรับการประชุมในวันนี้คือสมัย
แรกจะเหลือการประชุมของปี พ.ศ. ๒๕62 อีก ๓ สมัย คือสมัยที่ 2-4 
- ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเสนอเดือนและระยะเวลาของวันประชุมได้ในช่วงนี้ 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 - เรียนท่านรองประธานสภาฯที่เคารพ ผม นายนพดล พูลเกษม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
(นายนพดล พูลเกษม)        ขอเสนอสมัยประชุมสมัยที่ ๒ วันที่ 1–15 มิถุนายน  ๒๕62 สมัยประชุมสมัยที่ ๓ วันที่  

๑ – 15 สิงหาคม ๒๕62 และสมัยประชุมสมัยที่ ๔ วันที่ ๑-15 ธันวาคม ๒๕62 ครับ 
รองประธานสภาฯ ขอสมาชิกรับรองสองท่านคะ 
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์)      
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผม นายประยูร ยงดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
(นายประยูร ยงด)ี   ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผม นายเอ่ียม วรวงศ์ไกรศรี สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4    
(นายเอี่ยม  วรวงศ์ไกรศรี)   ขอรับรองครับ 

รองประธานสภาฯ /  
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รองประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเดือนและระยะเวลาของวันประชุมเป็นอย่างอ่ืน อีก    
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์) หรือไม ่ถ้ามีเชิญคะ 
 - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ ดิฉันขอสรุปมติที่ประชุมฯ คะ สมาชิกท่านใด

เห็นชอบให้ก าหนดเดือนและระยะเวลาตามที่ส.อบต. นพดล พูลเกษม เสนอ กรุณายกมือ
คะ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ก าหนดเดือนและระยะเวลาของวันประชุม คือสมัยที่ ๒ วันที่ 1–15 
มิถุนายน  ๒๕62 สมัยประชุมสมัยที่ ๓ วันที่  ๑ – 15 สิงหาคม ๒๕62 และสมัย
ประชุมสมัยท่ี ๔ วันที่ ๑-15 ธันวาคม ๒๕62 
เห็นชอบ   ๑2 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
งดออกเสียง   - เสียง 
ลาป่วย   1 ท่าน (นายมานพ บุญสอง ประธานสภาฯ) 
ลากิจ   3   ท่าน (นายจ าลอง แสวงกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 4) 
          (นายอ านวย หมีป่า ส.อบต. หมู่ที่ 5)  

      (นางสาวประทุม พูลเกษม ส.อบต. หมู่ที่ 5) 
ขาดประชุม   1 ท่าน (นายสมคิด วงศ์แก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 7) 
 
 

รองประธานสภาฯ มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ก าหนดวันประชุมสมัยที่ ๒ คือเดือนมิถุนายน ตั้งแต่วันที่  
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์) ๑-15 มิถุนายน สมัยที่ ๓ เดือนสิงหาคม ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม และสมัยที่ ๔ 

เดือนธันวาคม ตั้งแต่วันที่ ๑-15 ธันวาคม จ านวน ๑2 ท่าน งดออกเสียง ไม่มี ลาป่วย 1 
ท่าน คือ นายมานพ บุญสอง ลากิจ 3 ท่าน คือ นายจ าลอง แสวงกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 4 
นายอ านวย หมีป่า ส.อบต. หมู่ที่ 5 และนางสาวประทุม  พูลเกษม ขาดประชุม 1 ท่าน 
คือ นายสมคิด  วงศ์แก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 7 

รองประธานสภาฯ - ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ได้ก าหนดเป็นที่เรียบร้อย 
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์) แล้ว ตามระเบียบกฎหมาย ให้ก าหนดสมัยประชุมของปีถัดไปคือปี พ.ศ. ๒๕๖3 ล าดับ

ต่อไปสภาจะต้องก าหนดสมัยประชุมของปีถัดไป ดังนั้นในช่วงนี้ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา
เสนอสมัยประชุมของปี ๒๕๖3  เรียนเชิญคะ 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 - เรียนท่านรองประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางลักษณพร  นุ้ยสาย สมาชิกสภา  
(นางลักษณพร  นุ้ยสาย) อบต. หมู่ที่ 2 ขอ เสนอสมัยประชุมสมัยแรกของปี  ๒๕๖3 คือ วันที่  ๑ -๑๕ เดือน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 คะ 
รองประธานสภาฯ - ขอสมาชิกรับรองสองท่านคะ 
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์) 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 - เรียนท่านรองประธานสภาฯ ที่เคารพ  ดิฉัน นางสมคิด ข าเจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 

 (นางสาวสมคิด  ข าเจริญ) ที่ 3 ขอรับรองคะ 
สมาชิกสภา หมู่ที ่9 - เรียนท่านรองประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉัน นางสาวสุภดา  จ าเล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  
(นางสาวสุภดา  จ าเล) 9 ขอรับรองคะ 
รองประธานสภาฯ - ตามท่ีส.อบต.ลักษณพร  นุ้ยสาย เสนอสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไปคือ ปี ๒๕๖3  
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์) เป็นช่วงระยะเวลาของวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบแล้ว  

 มีสมาชิกสภาฯ /  
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- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสมัยแรกของปี ๒๕๖3 เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือ 
 ไม ่ถ้ามีเชิญคะ 

- เมือ่ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ ดิฉันขอสรุปมติที่ประชุมฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
ก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกตามที่ส.อบต.ลักษณพร  นุ้ยสาย เสนอ กรุณายกมือคะ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี ๒๕๖3 คือวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์   
๒๕๖3 
เห็นชอบ   ๑2 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
งดออกเสียง   - เสียง 
ลาป่วย   1 ท่าน (นายมานพ บุญสอง ประธานสภาฯ) 
ลากิจ   3   ท่าน (นายจ าลอง แสวงกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 4) 
          (นายอ านวย หมีป่า ส.อบต. หมู่ที่ 5)  

      (นางสาวประทุม พูลเกษม ส.อบต. หมู่ที่ 5) 
ขาดประชุม   1 ท่าน (นายสมคิด วงศ์แก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 7) 

 

รองประธานสภาฯ มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี ๒๕๖2 คือวันที่ ๑-๑๕  
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์)กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 จ านวน  ๑2 ท่าน  งดออกเสียง ไม่มี ลาป่วย 1 ท่าน คือ นายมานพ 

บุญสอง ลากิจ 3 ท่าน คือ นายจ าลอง แสวงกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 4 นายอ านวย หมีป่า ส.
อบต. หมู่ที่ 5 และนางสาวประทุม  พูลเกษม ขาดประชุม 1 ท่าน คือ นายสมคิด วงศ์
แก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 7 

 

 ระเบียบวาระท่ี ๓.2 การให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) 
รองประธานสภาฯ          - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดคะ 
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์) 
เลขานุการสภาฯ  เรียนรองประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
(นายองอาจ  ดิฐาอภิชน) แผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แห่ง พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และ
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้ เหตุผลและความจ าเป็นในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล มีภารกิจส าคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ   เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น 
ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เมื่อวันที่ 16  
ธันวาคม ๒๕๕๙ และได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 30  เมษายน ๒๕61 เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 2  สิงหาคม ๒๕61 ไปแล้ว นั้น 

 
เนื่องจากการจัดท า /  
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เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพลมีรายละเอียดโครงการพัฒนาที่ประชาคม
เสนอและจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานของส่วนราชการและ
การพัฒนาท้องถิ่น จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2564 ในครั้งนี้ เพ่ือด าเนินการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพลจึงได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1/2562 ขึ้น  เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน อีกทั้ งใช้ เป็ นกรอบในการพิจารณ าจัดสรรงบประมาณ ต่อไป  ดั งนี้              
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล อ าเภอ    
โพธาราม  จังหวัดราชบุรี ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี ที่ 2 ส่งเสริมและ
พัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ที่ 1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  1.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน ล าดับที่ 1รายการเดิม
หรือรายละเอียดเดิม โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ตั้งแต่เขตต าบลสร้อยฟ้าหน้าบ้าน
นายแหนงถึงท่าเรือหน้าวัดเฉลิมอาสน์  หมู่ที่ 2 เป้าหมายโครงการ ถนนลาดยาง กว้าง  
6 เมตร ยาว 731 เมตร งบประมาณ  1,000,000 บาท รายการเปลี่ยนแปลงคือ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ถนนสายชายแม่น้ าแม่กลอง จากท่าเรือ
จ้างถึงบ้านนางฐิติมา  สินสมบูรณ์ทอง ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  เป้าหมาย
โครงการถนนลาดยาง กว้าง  4 เมตร ยาว 320 เมตร งบประมาณ 469,000 บาท 
เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเมื่อมีการส ารวจพื้นที่ด าเนินการ
จริงระยะทางที่จะด าเนินการมีระยะทางที่น้อยกว่าเดิมเพราะสภาพพ้ืนถนนบางส่วน
สามารถใช้งานได้ ยังไม่ต้องได้รับการปรับปรุง โดยจะปรับปรุงในส่วนที่ช ารุดมากก่อน 
และความกว้างของถนนที่จะเข้าด าเนินการจริงลดลงจากเดิ มเนื่องจากพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการกระทบต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนในพ้ืนที่จึงต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผน
ให้สอดคล้องกับการด าเนินการในพ้ืนที่จริงครับ 
ล าดับที่ 2 รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม โครงการติดตั้งเสาโคมไฟส่องสว่างสาธารณะ
เพ่ิมเติมบริเวณถนนสาย โพธาราม - เขาช่องพราน บริเวณหมู่ที่ 2 ชุดโคมไฟแสงสว่าง
จ านวน 2 ต้น ระยะทาง 80 เมตร งบประมาณ  120,000 บาท รายการเปลี่ยนแปลง  
คือโครงการติดตั้งเสาโคมไฟส่องสว่าง แบบโคมถนนกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 2 บริเวณริมถนนสาย
โพธาราม – เขาช่องพราน(ด้านซ้ายทาง) จ านวน 2 ต้นระยะทาง 50 เมตร เป็นเงิน 
75,700 บาท เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเมื่อมีการส ารวจ
พ้ืนที่ที่จะด าเนินการจริงระยะทางที่จะด าเนินการมีระยะทางที่น้อยกว่าเดิม และ
งบประมาณที่จะด าเนินการน้อยลง จึงต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนให้สอดคล้องกับ
การด าเนินการในพ้ืนที่จริงครับ 

 
รองประธานสภาฯ /  
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รองประธานสภาฯ - ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2564) เปลี่ยนแปลง  
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์) ครั้งที่ 1/2562 แล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามขอเรียนเชิญคะ 

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ ดิฉันขอสรุปมติที่ประชุมฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2562 กรุณายกมือคะ 
 
 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
เห็นชอบ   ๑2 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
งดออกเสียง   - เสียง 
ลาป่วย   1 ท่าน (นายมานพ บุญสอง ประธานสภาฯ) 
ลากิจ   3   ท่าน (นายจ าลอง แสวงกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 4) 
          (นายอ านวย หมีป่า ส.อบต. หมู่ที่ 5)  

      (นางสาวประทุม พูลเกษม ส.อบต. หมู่ที่ 5) 
ขาดประชุม   1 ท่าน (นายสมคิด วงศ์แก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 7) 
 

 

รองประธานสภาฯ มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์) 1/2562  จ านวน  ๑2 ท่าน  งดออกเสียง ไม่มี ลาป่วย 1 ท่าน คือ นายมานพ บุญสอง 

ลากิจ 3 ท่าน คือ นายจ าลอง แสวงกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 4 นายอ านวย หมีป่า ส.อบต. หมู่ที่ 
5 และนางสาวประทุม  พูลเกษม ขาดประชุม 1 ท่าน คือ นายสมคิด วงศ์แก้ว  ส.อบต. 
หมู่ที่ 7 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.3 เรื่องการพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
รองประธานสภาฯ - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดคะ 
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์) 
เลขานุการสภาฯ  เรียนรองประธานสภาฯที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
(นายองอาจ  ดิฐาอภิชน) งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541(แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน) ข้อ 

27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เปิดเอกสารหน้าที่ 14 ครับ เรื่องรายการ
โอนเงินงบประมาณ  
ส านักปลัด ขอโอนเพิ่มจ านวน 1 รายการ 
1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า

ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ ชนิด 2 
บานเปิด แบบสูง จ านวน 3 ตู้ เป็นเงิน 1,500 บาท เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่
พอจ่าย 

     รวมส านักปลัด โอนเพิ่ม เป็นเงิน 1,500 บาท 
โดยขอโอนลด จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

รายการเพื่อจ่าย /  
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รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการสอบคัดเลือก ฯลฯ เป็นเงิน 1,500 บาท ซึ่งงบประมาณรายการนี้คาดว่า
จะเหลือจ่าย  
รวมส านักปลัด โอนลด เป็นเงิน 1,500 บาท 
 

    กองสวัสดิการฯ  ขอโอนเพ่ิมจ านวน 1 รายการ 
1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานทึบ ชนิด 2 บานเปิด แบบสูง จ านวน 3 ตู้ เป็นเงิน 1,500 บาท 
เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่พอจ่าย 

 

รวมกองสวัสดิการฯ  โอนเพ่ิม เป็นเงิน 1,500 บาท 
โดยขอโอนลด จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน 

หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เป็นเงิน 1,500 บาท ซึ่งงบประมาณ
รายการนี้คาดว่าจะเหลือจ่าย  

รวมกองสวัสดิการฯ  โอนลด เป็นเงิน 1,500 บาท 
 

กองช่างฯ  ขอโอนเพ่ิมจ านวน 2 รายการ 
 

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ถนนสายชายแม่น้ าแม่กลอง จากท่าเรือจ้างถึงบ้านนาง
ฐิติมา สินสมบูรณ์ทอง ระยะทางยาว 320 เมตร กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
0.00-0.20 เมตร (ตามแบบอบต.ก าหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็น
เงิน 469,000 บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้  

2. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งเสา
โคมไฟส่องสว่าง แบบโคมถนนกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 2 บริเวณริมถนนสายโพธาราม – เขา
ช่องพราน(ด้านซ้ายทาง) เป็นเงิน 75,700 บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ 

 

รวมกองช่าง  ขอโอนเพ่ิม เป็นเงิน 544,700 บาท 
โดยขอโอนลด จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 

1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 240,500 บาท ซ่ึง
งบประมาณรายการนี้คาดว่าจะเหลือจ่าย 

2.แผนงานเคหะและชุมชน /  
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2. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
เป็นเงิน 112,000 บาท ซึ่งงบประมาณรายการนี้คาดว่าจะเหลือจ่าย 

3. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 
116,500 บาท ซึ่งงบประมาณรายการนี้คาดว่าจะเหลือจ่าย 

4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รายการเพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เป็นเงิน 75,700 บาท ซึ่ง
งบประมาณรายการนี้คาดว่าจะเหลือจ่าย 

รวมกองช่าง  โอนลด เป็นเงิน 544,700 บาท 
 

รองประธานสภาฯ - ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายการโอนงบประมาณของแต่ละกองให้สมาชิกสภาฯ 
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์) ได้ทราบแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามขอเรียนเชิญคะ 

- เมือ่ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ ดิฉันขอสรุปมติที่ประชุมฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรุณายกมือคะ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบใหอ้นุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562     
เห็นชอบ   ๑2 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
งดออกเสียง   - เสียง 
ลาป่วย   1 ท่าน (นายมานพ บุญสอง ประธานสภาฯ) 
ลากิจ   3   ท่าน (นายจ าลอง แสวงกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 4) 
          (นายอ านวย หมีป่า ส.อบต. หมู่ที่ 5)  

      (นางสาวประทุม พูลเกษม ส.อบต. หมู่ที่ 5) 
ขาดประชุม   1 ท่าน (นายสมคิด วงศ์แก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 7) 

 

รองประธานสภาฯ มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์) 2562 จ านวน  ๑2 ท่าน  งดออกเสียง ไม่มี ลาป่วย 1 ท่าน คือ นายมานพ บุญสอง ลา

กิจ 3 ท่าน คือ นายจ าลอง แสวงกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 4 นายอ านวย หมีป่า ส.อบต. หมู่ที่ 5 
และนางสาวประทุม  พูลเกษม ขาดประชุม 1 ท่าน คือ นายสมคิด วงศ์แก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 
7 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓.4 การพิจารณาขออนุมัติยกเลิกโครงการ 
รองประธานสภาฯ          - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดคะ 
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์) 

 
เลขานุการสภาฯ /  
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เลขานุการสภาฯ  เรียนรองประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล มีมติ 
(นายองอาจ  ดิฐาอภิชน)          อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 4 โครงการ แต่มีบาง 

โครงการยังไม่สามารถด าเนินการได้ คือ โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ 2 
ซอยบ้านข้าวสาร จากบ้านนายประยูร จังโสพานิช ถึงคลองขี้เหล็ก ขนาดท่อ 0.40 เมตร 
ระยะทางรวม 220 เมตร งบประมาณ 444,000 บาท เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ดินใน
แนววางท่อ ซึ่ง อบต.ท่าชุมพลได้ด าเนินการร้องขอให้อ าเภอโพธาราม ประสานส านักงาน
ที่ดินเพ่ือรังวัดสอบเขตที่ดินอยู่ แต่คงใช้ระยะเวลานาน ผู้บริหารจึงเห็นสมควรยกเลิก
โครงการไปก่อนเพ่ือป้องกันปัญหาจากการตรวจสอบ จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 
จึงเสนอขอยกเลิกโครงการดังกล่าว 

 

รองประธานสภาฯ - ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอยกเลิกโครงการวางท่อระบายน้ า 
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์) พร้อมบ่อพัก หมู่ 2 ซอยบ้านข้าวสาร จากบ้านนายประยูร จังโสพานิช ถึงคลองขี้เหล็ก 

ขนาดท่อ 0.40 เมตร ระยะทางรวม 220 เมตร งบประมาณ 444 ,000 บาท ได้ทราบ
แล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามขอเรียนเชิญคะ 
- เมือ่ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ ดิฉันขอสรุปมติที่ประชุมฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
ยกเลิกโครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ 2 ซอยบ้านข้าวสาร จากบ้านนาย
ประยูร จังโสพานิช ถึงคลองขี้เหล็ก ขนาดท่อ 0.40 เมตร ระยะทางรวม 220 เมตร 
งบประมาณ 444,000 บาท กรุณายกมือคะ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ 2 ซอยบ้านข้าวสาร 
จากบ้านนายประยูร จังโสพานิช ถึงคลองข้ีเหล็ก ขนาดท่อ 0.40 เมตร ระยะทางรวม 
220 เมตร งบประมาณ 444,000 บาท 
เห็นชอบ   ๑2 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
งดออกเสียง   - เสียง 
ลาป่วย   1 ท่าน (นายมานพ บุญสอง ประธานสภาฯ) 
ลากิจ   3   ท่าน (นายจ าลอง แสวงกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 4) 
          (นายอ านวย หมีป่า ส.อบต. หมู่ที่ 5)  

      (นางสาวประทุม พูลเกษม ส.อบต. หมู่ที่ 5) 
ขาดประชุม   1 ท่าน (นายสมคิด วงศ์แก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 7) 

 

รองประธานสภาฯ มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ 2 ซอย 
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์) บ้านข้าวสาร จากบ้านนายประยูร จังโสพานิช ถึงคลองขี้เหล็ก ขนาดท่อ 0.40 เมตร 

ระยะทางรวม 220 เมตร งบประมาณ 444,000 บาท 2562 จ านวน  ๑2 ท่าน  งด
ออกเสียง ไม่มี ลาป่วย 1 ท่าน คือ นายมานพ บุญสอง ลากิจ 3 ท่าน คือ นายจ าลอง 
แสวงกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 4 นายอ านวย หมีป่า ส.อบต. หมู่ที่ 5 และนางสาวประทุม       
พูลเกษม ขาดประชุม 1 ท่าน คือ นายสมคิด วงศ์แก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 7 

 

 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ /  
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ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติอื่นๆ (ถ้ามี) 
รองประธานสภาฯ - มีท่านใดต้องการเสนอหรืออภิปรายเรื่องใดอีกไหมคะ  ถ้ามีเชิญคะ 
(นางสาวเอกจิตรา  นวมอารีย์)         

 - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ ดิฉันขอปิดการประชุมคะ ขอบคุณคะ              
 
 
 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๑.30  น. 
 

ลงชื่อ                    ผู้จดรายงานการ
ประชุม         ( นายองอาจ    ดิษฐาอภิชน ) 

                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


